

NĂM THỨ 59
THỨ TƯ
30
THÁNG 9-2020
(14-8 năm Canh Tý)
SỐ: 8022



Thái Bình

CƠ QUAN CỦA ĐẢNG BỘ ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM TỈNH THÁI BÌNH
TIẾNG NÓI CỦA ĐẢNG BỘ, CHÍNH QUYỀN VÀ NHÂN DÂN THÁI BÌNH

TÒA SOẠN:

13 - LÝ THƯỜNG KIỆT - THÀNH PHỐ THÁI BÌNH

● ĐIỆN THOẠI: 0227.3731.308 - 0227.3735.544
0227.3733.958

● BÁO THÁI BÌNH ĐIỆN TỬ: www.baothaibinh.com.vn

● EMAIL: toasoan@baothaibinh.com.vn



CHÀO MỪNG ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU ĐẢNG BỘ TỈNH LẦN THỨ XX, NHIỆM KỲ 2020 - 2025 VÀ ĐẠI HỘI THI ĐUA YÊU NƯỚC TỈNH THÁI BÌNH LẦN THỨ VII

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH

Tổ chức kỳ họp giải quyết công việc phát sinh đột xuất

(Xem tin trang 4)



Các đồng chí lãnh đạo tỉnh và đại biểu dự kỳ họp.

Ảnh: THÀNH TÂM

VŨ THƯ

Quán triệt, triển khai thực hiện các kết luận của Đảng

Sáng ngày 29/9, Ban Thường vụ Huyện ủy Vũ Thư tổ chức hội nghị quán triệt, triển khai thực hiện Kết luận số 80 của Ban Bí thư và Kết luận số 83, số 84 của Bộ Chính trị tới các đồng chí lãnh đạo các ngành, đoàn thể và cán bộ chủ chốt các xã, thị trấn.

Tại hội nghị, các đại biểu được phổ biến, quán triệt các nội dung Kết luận số 80-KL/TW, ngày

20/6/2020 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 32-CT/TW, ngày 9/12/2003 của Ban Bí thư về "Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, nhân dân"; Kết luận số 83-KL/TW, ngày 29/7/2020 của Bộ Chính trị về "Tổng kết việc thực hiện Nghị quyết số 48-NQ/TW của Bộ Chính trị

(khóa IX) về chiến lược xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật Việt Nam đến năm 2010, định hướng đến năm 2020"; Kết luận số 84-KL/TW, ngày 29/7/2020 của Bộ Chính trị về "Tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết số 49-NQ/TW của Bộ Chính trị (khóa IX) về chiến lược cải cách tư pháp đến năm 2020". Ngoài ra, các đại biểu được lãnh đạo Huyện ủy Vũ Thư phổ biến, quán

triệt thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Sau quán triệt tại huyện, Huyện ủy Vũ Thư chỉ đạo các tổ chức cơ sở đảng, các ngành, đoàn thể, đơn vị, địa phương xây dựng kế hoạch, triển khai học tập, quán triệt các kết luận trên, hoàn thành trong tháng 10/2020.

QUỲNH LƯU

ĐOÀN ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI TỈNH

Tiếp xúc cử tri tại huyện Vũ Thư và Kiến Xương

Sáng ngày 29/9, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh phối hợp với Ủy ban MTTQ các cấp tổ chức hội nghị tiếp xúc cử tri tại huyện Vũ Thư và Kiến Xương. Dự hội nghị có các đại biểu: Nguyễn Hạnh Phúc, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng thư ký, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội; Bùi Văn Xuyên, Ủy viên thường trực Ủy ban Pháp luật của Quốc hội; Phạm Văn Tuấn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn

đại biểu Quốc hội tỉnh; Bùi Quốc Phòng, Phó Chủ tịch Hội Cựu chiến binh tỉnh.

Sau khi nghe đại diện đại biểu Quốc hội tỉnh thông báo dự kiến chương trình kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XIV, các đại biểu cử tri huyện Vũ Thư và Kiến Xương cơ bản nhất trí, đồng thời kiến nghị với Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh một số vấn đề.

(Xem tiếp trang 4)

ĐỖ HIỀN - THU THỦY

Tặng quà hội viên người cao tuổi

(Xem tin trang 4)



Ban đại diện Hội Người cao tuổi tỉnh tặng quà hội viên nghèo, có hoàn cảnh khó khăn xã Nguyễn Xá (Vũ Thư).

Trao giấy chứng nhận mô hình học tập tiêu biểu cho 82 gia đình, dòng họ, đơn vị, cộng đồng

Sáng ngày 29/9, Ban Chỉ đạo xây dựng xã hội học tập (XHHT) tỉnh tổ chức hội nghị tổng kết 5 năm thực hiện Đề án 281 của Chính phủ và đại hội biểu dương các mô hình học tập tiêu biểu giai đoạn 2015 - 2020. Tới dự và chúc mừng có các đồng chí: Phạm Tấn Đông, Phó Chủ tịch kiêm Tổng thư ký Hội Khuyến học Việt Nam; Nguyễn Thị Linh, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban Chỉ đạo xây dựng XHHT tỉnh.

(Xem tiếp trang 4)

ĐANG ANH

HƯNG HÀ

Bồi dưỡng chính trị và nghiệp vụ công tác cho cán bộ MTTQ cơ sở

Sáng ngày 29/9, Ủy ban MTTQ huyện Hưng Hà tổ chức lớp bồi dưỡng lý luận chính trị và nghiệp vụ cho cán bộ MTTQ cơ sở.

Tại lớp tập huấn, hơn 300 cán bộ là chủ tịch, phó chủ tịch Ủy ban MTTQ các xã, thị trấn; trưởng ban công tác mặt trận các thôn làng trong huyện Hưng Hà đã được truyền đạt các nội dung: Những vấn đề cơ bản về tổ chức và hoạt động của MTTQ Việt Nam, nghiệp vụ công tác cho cán bộ MTTQ cơ sở, tuyên truyền phổ biến Luật Giao thông đường bộ.

Thông qua lớp tập huấn giúp cán bộ làm công tác mặt trận cơ sở nâng cao nhận thức, kiến thức, nghiệp vụ; kỹ năng tuyên truyền vận động nhân dân thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước gắn với các cuộc vận động, phong trào thi đua thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương.

MAI THƯ

Đêm hội "Vui trung thu nhớ Bác"

Tối ngày 28/9, Nhà Văn hóa thiếu nhi tỉnh tổ chức đêm hội "Vui trung thu nhớ Bác".

Đêm hội vui trung thu năm nay được tổ chức với quy mô nhỏ hơn mọi năm. Tuy vậy vẫn được Nhà Văn hóa thiếu nhi tỉnh đầu tư, tổ chức trong không khí vui tươi, phấn khởi, thu hút nhiều em thiếu niên nhi đồng và các bậc phụ huynh tham gia nhưng vẫn bảo đảm yêu cầu của công tác phòng, chống dịch Covid-19. Điểm nhấn của đêm hội là những nét đẹp văn hóa truyền thống với sự xuất hiện của chị Hằng và chú Cuội, phá cỗ trông trăng và các tiết mục múa, hát chào đặc sắc.

Tại đêm hội, Nhà Văn hóa thiếu nhi tỉnh đã tiếp nhận ủng hộ của các doanh nghiệp và tặng quà trung thu cho các em nhỏ là nạn nhân chất độc da cam/Đioxin, các em khuyết tật, học sinh có hoàn cảnh khó khăn, học sinh đạt thành tích cao trong học tập.

XUÂN PHƯƠNG

Hội thi "Đèn lồng trung thu" năm 2020

Sáng ngày 29/9, Trường Tiểu học Quang Trung (thành phố Thái Bình) tổ chức hội thi "Đèn lồng trung thu" năm 2020.

Nhằm tạo cho các em học sinh có một sân chơi bổ ích, vui vẻ, giúp các em được trải nghiệm, khám phá, tìm hiểu về ngày Tết Trung thu, với sự hỗ trợ của thầy cô giáo, cha mẹ, tại mỗi lớp học, các em đã trang trí sáng tạo đèn lồng, mặt nạ, tranh ảnh chị Hằng, chú Cuội với những kiểu dáng khác nhau. Cùng với đó, tại các lớp học, các em học sinh còn được tham gia giao lưu văn nghệ, thưởng thức màn múa lân, múa sư tử đặc sắc và chia sẻ ước mơ, mong muốn của chính mình thông qua cây điều ước và cùng phá cỗ trông rằm.

Đây là hoạt động thiết thực, ý nghĩa của nhà trường, thể hiện sự quan tâm của thầy cô giáo, cha mẹ học sinh tới các em học sinh. Qua đó, tạo sân chơi lành mạnh, bổ ích, giúp các em thi đua học tập tốt, phấn đấu luôn là con ngoan, trò giỏi, cháu ngoan Bác Hồ.

ĐỨC DUNG

● THÀNH PHỐ

Giá trị sản xuất nông nghiệp đạt trên 744 tỷ đồng

Giá trị sản xuất ngành nông nghiệp thành phố 9 tháng đầu năm 2020 ước đạt trên 744 tỷ đồng, tăng 0,08% so với cùng kỳ. Các địa phương đã thực hiện nghiêm túc để ổn sản xuất vụ xuân hè, vụ mùa năm 2020 bảo đảm cơ cấu giống, lịch thời vụ. Toàn thành phố gieo cấy gần 2.230ha lúa xuân, trên 2.170ha lúa mùa, 1.620ha cây rau màu và cây khác. Năng suất lúa xuân đạt gần 69 tạ/ha, lúa mùa ước đạt gần 59,5 tạ/ha. Thực hiện tốt công tác phòng, trừ sâu bệnh trên cây trồng; tiêu độc khử trùng, tiêm phòng vắc-xin cho đàn gia súc, gia cầm, hướng dẫn người chăn nuôi tổ chức tái đàn an toàn. Chuẩn bị đầy đủ các điều kiện ứng phó với các tình huống thiên tai. Xây dựng và triển khai kế hoạch thực hiện chương trình mỗi xã một sản phẩm.

Thời gian tới, các địa phương tiếp tục nỗ lực thực hiện tốt để ổn sản xuất vụ mùa, vụ đông; xây dựng kế hoạch sản xuất vụ xuân hè năm 2021. Thực hiện đồng bộ các biện pháp phòng, chống dịch bệnh trên đàn gia súc, gia cầm. Tập trung đánh giá, phân hạng, tham mưu trình UBND tỉnh thẩm định công nhận từ 2 - 3 sản phẩm nông nghiệp đạt từ 3 sao trở lên trong năm 2020. Tăng cường kiểm tra, ngăn chặn, xử lý nghiêm vi phạm trong lĩnh vực thủy lợi, đê điều và hoạt động kinh doanh bến bãi.

MINH NGUYỆT

● KIẾN XƯƠNG

29/33 xã không có nợ xấu trong cho vay ưu đãi

Trên địa bàn huyện Kiến Xương hiện đang thực hiện 9 chương trình cho vay ưu đãi của Chính phủ với tổng dư nợ cho vay đến hết ngày 25/9/2020 đạt 394,463 tỷ đồng, tăng 2,702% so với thời điểm 31/12/2019 với 11.595 hộ nghèo và các đối tượng chính sách đang vay vốn; tổng doanh số cho vay đạt 13,568 tỷ đồng; tỷ lệ nợ xấu chiếm 0,019% tổng dư nợ, tăng 12,4 triệu đồng so với thời điểm 31/12/2019. Kiến Xương là huyện có tỷ lệ nợ xấu thấp nhất tỉnh trong cho vay ưu đãi của Chính phủ với 29/33 xã không có nợ xấu.

Để duy trì kết quả trên, thời gian tới, Phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Kiến Xương chú trọng thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 40 của Ban Bí thư; tăng cường rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo một cách chính xác, làm cơ sở để Phòng giao dịch giải ngân vốn vay. Nâng cao chất lượng công tác kiểm tra, giám sát; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát theo kế hoạch đã xây dựng, qua đó phát hiện và chấn chỉnh kịp thời những sai sót, tồn tại ở cơ sở; chủ động bám sát các món nợ quá hạn để đôn đốc thu hồi nợ theo cam kết của hộ vay; duy trì nghiêm túc lịch trực và nội dung trực giao dịch tại xã, thị trấn, nắm bắt và giải quyết kịp thời những khó khăn, vướng mắc trong cho vay ưu đãi ở cơ sở.

MINH HƯƠNG

Ứng dụng công nghệ cao để thúc đẩy phát triển nông nghiệp

(Xem trang 2)



Vùng nuôi tôm công nghệ cao tại xã Nam Thịnh (Tiền Hải).

Tạo đột phá trong đổi mới giáo dục và đào tạo

(Xem trang 3)